

## HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chiều ngày 19/12, tại hội trường Tỉnh ủy, cả nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục kiểm điểm vụ phê bình và phê bình năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng

chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, khách quan, tại hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tự kiểm điểm đối với bản thân về lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và có kế hoạch khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ

được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những ý kiến đóng góp về bản kiểm điểm của cá nhân từng đồng chí trong công tác điều hành, chỉ đạo xử lý công việc, đồng thời có những ý kiến đề xuất vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Việc kiểm điểm sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vai trò trách nhiệm của từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực

của đời sống xã hội; phát huy hơn nữa sự đoàn kết thống nhất tạo sự đồng thuận cao trong tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có bản nhất trí với bản kiểm điểm của các đồng chí thực hiện điểm hôm nay, đồng thời nhấn mạnh các đồng chí đều tận tụy, trách nhiệm với công việc, quyết đoán điều hành công việc, nắm chắc vấn đề, linh hoạt được phân công phụ trách đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ một

số hạn chế trong phương pháp chỉ đạo điều hành, đưa ra giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả công việc trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương. Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất ban hành đề án này và sẽ được thực hiện vào đầu năm 2019.

### QUỐC CƯỜNG

## TẬP HUẤN CÁC CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái của thế lực thù địch, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và xã hội; giúp người học nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các học viên tập trung lắng nghe, tiếp thu và nắm vững những kiến thức được truyền đạt, vận dụng sáng tạo để tổ chức các hoạt động ở cơ sở một cách hiệu quả, thiết thực. Trong 1,5 ngày, các học viên được các giảng viên truyền đạt các chuyên đề gồm: những điểm mới, nội dung cơ bản về bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân, MTTQ, cán bộ công đoàn; hướng dẫn xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở.

## 18 NĂM DUY TRÌ...

(Tiếp theo trang 1)

Số người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên chiếm 18% dân số. Tuổi thọ trung bình đạt 75,2 tuổi. Năm 2018 là năm thứ 18 tỉnh Thái Bình duy trì mức sinh thay thế. Chất lượng dân số từng bước được cải thiện. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đưa ra mục tiêu phấn đấu: tiếp tục duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh còn dưới 109 bé trai/100 bé gái; 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc... Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGD tỉnh đề nghị các cấp chính quyền phải coi công tác dân số - KHHGD là bộ phận quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, là nội dung trọng tâm trong chương trình hoạt động của chính quyền và các ngành, đoàn thể. Có kế hoạch bám nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện về công tác dân số. Ngành dân số cần tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân số phù hợp với từng nhóm đối tượng, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác dân số - KHHGD trong thời gian tới. Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác dân số được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số và bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh.

## GẶP MẶT CÁN BỘ...

(Tiếp theo trang 1)

đồng thời nghe lãnh đạo Quân khu 3 thông tin nhanh tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của lực

lượng vũ trang Quân khu thời gian qua. Các đại biểu bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang quân khu và đóng góp nhiều ý kiến tâm

huyết nhằm xây dựng lực lượng vũ trang quân khu ngày càng vững mạnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu; đồng thời, bày tỏ lòng

biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến và công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, trong đó có đội ngũ cán bộ sĩ quan cao cấp nguyên là thủ trưởng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tương đương cấp sư đoàn qua các thời kỳ trên địa bàn

quân khu. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 mong muốn các đồng chí cán bộ sĩ quan đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vận dụng kinh nghiệm, uy tín tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước, xứng đáng là tấm gương để các thế hệ sau học tập và noi theo.

## TỔNG KẾT ĐẠI HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

đội đạt thành tích cao. Xếp thứ nhất toàn đoàn là đội thành phố Thái Bình; thứ nhì là đội Quỳnh Phụ và thứ ba là đội Hưng Hà. Đại hội thể dục, thể thao các cấp đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và là tiền đề để tuyển chọn, đào tạo vận động viên thành tích cao. Tại lễ tổng kết đại hội thể dục, thể thao các cấp lần thứ

VIII; chào mừng cầu thủ Đoàn Văn Hậu, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen và số tiền thưởng 50 triệu đồng cho cầu thủ Đoàn Văn Hậu. 6 vận động

viên đạt huy chương vàng tại Đại hội thể dục, thể thao toàn quốc đã được nhận bằng khen và số tiền 13.900.000 đồng/1 vận động viên. Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen cho 4 tập thể; UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 25 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia và tổ chức thành công đại hội thể dục, thể thao các cấp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy

viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội thể dục, thể thao tỉnh đánh giá cao kết quả đại hội thể dục, thể thao các cấp, biểu dương, chúc mừng các vận động viên đạt thành tích cao tại đại hội thể dục, thể thao toàn quốc và giải vô địch AFF Cup 2018. Đồng chí cũng ghi nhận sự đóng góp của các huấn luyện viên, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gia đình các vận động viên và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp

tục đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tập trung đào tạo vận động viên thành tích cao, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ thi đấu. Đồng chí cũng mong muốn các vận động viên được vinh danh tiếp tục rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp thể thao. Các vận động viên trẻ cần noi gương, cố gắng rèn luyện, đến đáp công ơn cha mẹ, thầy cô và sự kỳ vọng của người hâm mộ.

## SẮP XẾP LẠI CÁC CƠ QUAN...

(Tiếp theo trang 1)

Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy dự họp. Thực hiện Quy định số 04-

QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu xây dựng dự thảo đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, cơ cấu tổ chức của các cơ quan được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với tinh

chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ dùng chung các cơ quan chuyên trách. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án về: các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; chế độ, chính sách đối với cán bộ sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy các đơn vị; thời gian thực hiện đề án... Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng và thực hiện đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thường trực Tỉnh ủy thống nhất lựa chọn phương án 2 trong dự thảo đề án. Tên gọi các phòng, đơn vị trực thuộc các ban do các ban đặt tên cho phù hợp với quy định chung. Về biên chế, trước mắt sử dụng biên chế

hiện có của các cơ quan, không tăng thêm nhưng sẽ điều động, bố trí để các ban có đủ số biên chế để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định, từ nay đến năm 2021 sẽ có phương án sắp xếp hợp lý. Các phương án xử lý về mặt nhân sự, chế độ chính sách thực hiện theo dự thảo đề án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp hoàn thiện dự thảo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

## HĐND HUYỆN KIẾN XƯƠNG, THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe, thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND, HĐND huyện. Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Kiến Xương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu và tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị. \* Sáng ngày 19/12, HĐND thành phố Thái Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ bảy. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh thành công của kỳ họp là tiền đề bảo đảm cho thành công của

hoạt động HĐND trong những năm tiếp theo. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND thành phố, các đại biểu dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian, trí tuệ để thảo luận, chất vấn làm sáng tỏ các vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri; đồng thời bàn bạc, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết của kỳ họp, bảo đảm chất lượng đi vào cuộc sống.

Các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào 23 báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND thành phố. Năm 2018, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố phát triển khá toàn diện, phần lớn các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp, xây dựng 70,1%; thương mại, dịch vụ 27,5% và nông nghiệp, thủy sản 2,4%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.795,4 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 102,3% so

với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, đạt những kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

## Tăng mức lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ 1/7/2019

(chinhphu.vn) Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đó để xuất tăng mức lương cơ sở thêm 7,19% từ 1/7/2019. Bộ Nội vụ cho biết, mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng hiện nay còn chênh lệch quá nhiều so với mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp và chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người lao động. Cụ thể, mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng mới đạt 41,62% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2018 (3.340.000 đồng/tháng), dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 9/11/2018, trong đó quy định thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%), thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2019. Vì vậy, việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.



Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Về kinh phí thực hiện, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác

ở trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2019 của các cơ quan, đơn vị; sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập... Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao; sử dụng nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ giao; sử dụng 50% phần ngân sách nhà nước giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính...

## Hướng dẫn mới thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối

(chinhphu.vn) Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Dự thảo bổ sung quy định cho phép người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ khi tham gia đấu giá mua cổ phần trong 2 trường hợp sau: 1- Doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa; 2- Doanh nghiệp nhà nước khi thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác. Trường hợp đấu giá không thành công thì nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài số tiền đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh liên quan (nếu có); trường hợp trúng đấu giá, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối,

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước để thanh toán giá trị mua cổ phần. Quy định nêu trên cho phép nhà đầu tư nước ngoài rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi khi tham đấu giá, mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa và khi thoái vốn tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không phải thực hiện thủ tục để nghị chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2013/TT-NHNN như đối với trường hợp trước đây. Qua đó, góp phần thực hiện kế hoạch sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Chính phủ.



NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

## VŨ THƯ Tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cộng đồng

Sáng ngày 19/12, huyện Vũ Thư phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cộng đồng cho trên 100 học viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn.



Thực hành chữa cháy tại buổi tập huấn.

Tham gia buổi tập huấn, các học viên đã nghe đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông tin tình hình các vụ việc cháy, nổ, công tác PCCC trên địa bàn toàn quốc và thực tế tại địa phương. Đồng thời, truyền đạt những kiến thức cơ bản, một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH; trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong công tác PCCC và CNCH; quy định về an toàn PCCC ở cộng đồng, đặc biệt là an toàn khi sử dụng điện, xăng dầu và gas. Các học viên còn được hướng dẫn phương pháp bảo quản, kiểm tra, sử dụng một số chất chữa cháy và phương tiện chữa cháy thông dụng, kỹ năng phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. Sau phần lý thuyết, các học viên tham gia thực hành sử dụng các dụng cụ, phương tiện để chữa cháy.

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PCCC cho các học viên, từ đó nâng cao hiệu quả, xử lý linh hoạt, kịp thời khi có tình huống cháy, nổ xảy ra tại đơn vị, địa phương.

QUYNH LƯU

## Còn 80m mặt bằng quốc lộ 39 đoạn Triều Dương - Hưng Hà chưa thi công được

Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng đến nay dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 39 đoạn Triều Dương - Hưng Hà vẫn còn 80m mặt bằng bị vướng do một số người dân chưa bàn giao cho nhà thầu thi công. Trong đó, có khoảng 40m qua địa phận thị trấn Hưng Hà, 20m qua địa phận xã Phúc Khánh và 20m qua địa phận xã Tân Lễ. Việc người dân chậm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của toàn dự án. Để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, UBND huyện Hưng Hà và các địa phương nơi có tuyến đường đi qua tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong thời gian sớm nhất. Được biết, dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 39 đoạn Triều Dương - Hưng Hà có tổng chiều dài 18,6km, trong đó đi qua địa phận huyện Hưng Hà là 17,5km, còn lại đi qua địa phận xã Minh Tân (Đông Hưng). Đến nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành 90% khối lượng công trình với giá trị sản lượng đã thực hiện đạt 280/318,7 tỷ đồng.

PHẠM HƯNG